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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2 พิจารณาสัดส่วนการจัดสรรเงินผลประโยชน์ เข้ามหาวิทยาลัยราชภั ฏ เชียงใหม่  
ในโครงการสนับสนุนงานวิจัย Water – Energy – Food Nexus Approach for Smart Green 
Campus 

ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่า  
ตามที่วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้รับงบประมาณจากส านักงาน Office of 
Naval Research Global ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 450,000 USD ซึ่งโครงการดังกล่าวจะได้รับ
จัดสรรงบประมาณเป็นงวด โดยงวดที่ 1 ส านักงาน Office of Naval Research Global ได้โอนเงินเข้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 4 ,438,597 บาท จึงขอน าส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ต่ ากว่าเกณฑ์ เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้จัดสรรน าส่งเงินจากผลประโยชน์
เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร้อยละ 5 จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) 
เพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ดร.วรจิตต์  เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้  
1.1 โครงการดังกล่าวเป็นการศึกษาที่ เน้นการบรูณาการในการศึกษาระหว่าง น้ า 

พลังงาน อาหาร เพ่ือผลักดันให้เกิด Smart Green Campus ในพ้ืนที่ศูนย์แม่ริม โดยเน้นการสร้างระบบ Smart 
Energy Smart Water Smart Food and Smart Environment มีการจัดเก็บข้อมูลที่จะสร้างเทคโนโลยีต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษา การศึกษาครั้งนี้จะเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์แม่ริม หลังจากได้ด าเนินการ
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าอาคารในพ้ืนที่ศูนย์แม่ริมมีจ านวนเพ่ิมขึ้น จากที่ได้ด าเนินการในช่วงเริ่มต้น 
ดังนั้นวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จึงขยายขอบเขตการการศึกษาให้ครอบคลุมทุก
อาคารในพ้ืนที่ศูนย์แม่ริม โดยหน่วยงานได้เพ่ิมการตรวจสอบระบบ  Environment ในการวัดฝุ่น รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยต้องการให้มีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะจากเศษอาหารภายในโรงอาหารพ้ืนที่ศูนย์แม่ริม ดังนั้น
วิทยาลัยต้องการขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุม จึงขอน าส่งเงินจากผลประโยชน์เข้ามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ต่ ากว่าเกณฑ์ โดยจัดสรรน าส่งเงินจากผลประโยชน์
เข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5 เพ่ือน าเงินในส่วนร้อยละ 5 ไปเป็น  
ค่าด าเนินการส่วนต่าง ๆ ที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มของสวนเกษตรครูน้อยของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 



 

1.2 จากข้อเสนอแนะของ ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรณีนี้การด าเนิน
โครงการ ผลงานที่ได้รับมหาวิทยาลัยจะได้รับอุปกรณ์หรือเครื่องมือจากการวิจัย ในช่วงแรกนักวิจัยจะต้อง
รบัผิดชอบ ในการดูแล บ ารุงรักษาอุปกรณ์หรือผลงานที่ได้จากงานวิจัยเพื่อให้เกิดความเสถียรและพร้อมใช้งาน
ก่อนส่งมอบให้มหาวิทยาลัยเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นถ้าหากอยู่ในระยะเวลาของ
การวิจัยความรับผิดชอบในการดูแล บ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้วิจัยจะเป็นผู้รับผิดชอบ และจะอยู่ในความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยหลังจากส่งมอบให้มหาวิทยาลัยดูแล  

2. ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามกรณีเมื่อมีการด าเนิน
โครงการเสร็จสิ้น ผลงานที่ได้มหาวิทยาลัยจะได้รับอุปกรณ์หรือเครื่องมือจากการวิจัย ทั้ งอุปกรณ์ในการวัดฝุ่น  
ระบบการจัดการน้ า ระบบการจัดการด้านพลังงาน อุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องมีการดูแลบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
หรือไม่ ดังนั้นต้องการให้ทางหน่วยงานสรุปและชี้แจงรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ และควรมี
การวางแผน การดูแลรักษาในระยะยาวด้วย 

3.  ผศ.ดร.สารุ่ง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อเสนอแนะให้สรุป
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการด าเนินการเดิมว่าวิทยาลัยได้มีงานเพ่ิมหรือลดอย่างไร  และควรระบุให้
ชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวได้เพ่ิมกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการขอปรับลดการน าส่งเงิน
เข้ามหาวิทยาลัยได้ ควรระบุให้ชัดเจนว่าเดิมท าอะไรบ้าง เพ่ิมอะไรบ้าง ต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ชัดเจน เพ่ือให้คณะกรรมการมีเหตุผลเพียงพอในการพิจารณา  

4. นางอรวรรณ  ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะ ให้กรณีที่
คณะกรรมการได้มีการพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ทางหน่วยงานจัดท าเอกสารเป็นลายลักษณ์
อักษรเพ่ือน าเสนอ ก.ง.ส. แนบไว้ในรายงานการประชุมว่าโครงการดังกล่าวได้มีเหตุผลอะไรบ้าง ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงการด าเนินงานอย่างไร และได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร 

5. ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขนุการ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า โครงการดังกล่าว
ทางวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้รับงบประมาณจากส านักงาน Office of 
Naval Research Global ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเงิน 450,000 USD มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี  
โดยมหาวิทยาลัยจะเห็นชอบวงเงินของโครงการ รวมเป็นเงิน 450,000 USD   

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ ให้ปรับลดค่าด าเนินการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการสนับสนุนงานวิจัย Water – 

Energy – Food Nexus Approach for Smart Green Campus โดยให้น าส่งเงินจากผลประโยชน์เข้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร้อยละ 5 และเข้ากองทุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่ง
เอเชีย ร้อยละ 5 และใช้งบประมาณในการด าเนินการ ร้อยละ 90  

 
ถนัด บุญชัย 

 (ดร.ถนัด บุญชัย) 
รองอธิการบดี 

                                           กรรมการและเลขานุการ 
                                 คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
                                                 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)  


